

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 685588.

Fax: 02513 685599.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng.

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT.

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/10/2022 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ông Hoàng Sỹ Quyết, theo đơn xin từ nhiệm đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày, tại đường dẫn www.pap.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.



Nguyễn Văn Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM



Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty PAP
- Hội đồng quản trị Công ty PAP

- Tên tôi là: **Hoàng Sỹ Quyết** Sinh ngày: 10/11/1981.
- Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP).

Tôi được HĐQT công ty tín nhiệm giao làm Tổng Giám đốc từ 01/3/2019 và được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Trong suốt thời gian qua, tôi đã luôn cố gắng nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện đầy đủ và hoàn thành mọi công việc, nhiệm vụ được giao. Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn khi được làm việc tại công ty trong thời gian qua.

Đến nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ tại công ty được nữa. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật tại Công ty PAP, đồng thời báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp tới để cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty đã luôn hợp tác tích cực trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ. Tôi sẽ tiếp tục giải quyết tốt mọi việc liên quan và bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

Kính chúc Công ty luôn luôn ổn định và phát triển bền vững; HĐQT, Ban TGD, BKS và toàn thể CBNV công ty luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát triển.

Trân trọng cảm ơn./.

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2022

Người làm đơn


Hoàng Sỹ Quyết